

## สอบครูผู้ช่วยวันที่สองขาดสอบกว่า 6 พันคน มั่นใจไร้ทุจริต

นำเสนอเมื่อ : 11 ต.ค. 2558

**สอบครูผู้ช่วยวันที่ 2 ผุ่ยขาดสอบ 6,315 คน เลขธิการ กพฐ.มั่นใจไร้ทุจริต เหตุทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด**

สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 โดย นายการุณ กล่าววว่า วันนี้เป็นการสอบครูผู้ช่วยวันที่สองใน ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งตนได้ลงพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วานนี้ (10 ต.ค.) เพื่อติดตามการสอบอย่างใกล้ชิด โดยที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 857 คน จากผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด 958 คน ขาดสอบ 101 คน

อย่างไรก็ตาม สำหรับการสอบในพื้นที่อื่นๆ ก็ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหาร สพฐ.ติดตามการจับสอบใกล้ชิดเช่นกัน ซึ่งจากที่รับรายงานภาพรวมการจัดสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 10-11 ต.ค.นั้น ทั้ง 2 วันเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่พบผู้เข้าสอบที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ขณะที่คณะกรรมการคุมสอบก็ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ในส่วนการจัดเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบหลังการสอบเสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการออกข้อสอบให้แก่เขตพื้นที่ฯ นั้นๆ ก็จะเป็นผู้นำเก็บกระดาษคำตอบกลับไปตรวจ โดยทุกกระบวนการจะเป็นความลับและเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มงวด

“มีรายงานว่าผู้ขาดสอบบ้างซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องปกติของการสอบ ซึ่งการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบทั่วประเทศกว่า 1 แสนคน ขณะที่อัตราว่างมีเพียง 1,611 อัตรา เท่านั้น ส่วนปัญหาอื่นๆที่พบระหว่างการสอบ อาทิ บางสนามสอบ มีผู้เข้าสอบลืมบัตรเข้าสอบ ก็แก้ไขด้วยการให้บัตรประชาชน และทำเอกสารรับรองแทน หรือที่ สพป.กระบี่ พบผู้เข้าสอบจับต้องคลอডทางคณะกรรมการคุมสอบนำส่งโรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่าการจัดสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีปัญหาทุจริตเพราะที่ผ่านมา สพฐ.ได้เตรียมมาตรการป้องกันเพื่อรับมือการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้และได้กำชับทุกเขตพื้นที่ฯ มาอย่างต่อเนื่อง”นายการุณ กล่าว

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการกพฐ. กล่าวว่า ภาพรวมการสอบครูผู้ช่วยวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 เป็นไปด้วยความโปร่งใส เรียบร้อย ยังไม่มีรายงานปัญหาการทุจริต โดยการสอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 10 ต.ค. มีผู้เข้าสอบจำนวน 105,000 คน จากผู้มีสิทธิสอบจำนวน 111,178 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 ขาดสอบ 6,178 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56

ส่วนการสอบภาค ข วันที่ 11 ต.ค. มีผู้เข้าสอบลดลงเหลือ 104,863 คน คิดเป็นร้อยละ 94.32 ขาดสอบจำนวน 6,315 คิดเป็นร้อยละ 5.68 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามปกติและเป็นสิทธิส่วนบุคคล โดยบางคนเข้าสอบภาค ก เพียงวันเดียว และเห็นว่าทำข้อสอบไม่ได้ก็อาจไม่มาสอบภาค ข ส่วนความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค เท่าที่ตรวจสอบสถานที่และระบบการสอบพบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน และมีมาตรการป้องกันปัญหาการทุจริตอย่างเข้มงวด เชื่อว่าการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถประกาศผลได้ตามกำหนดประกาศผลการสอบวันที่ 20 ต.ค.นี้

ที่มา กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2558